

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỘC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *92* /UBND-TH  
V/v trả lời kiến nghị của cử tri  
Nguyễn Thị Dung.

Lộc Ninh, ngày *13* tháng *01* năm 2023

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

UBND huyện nhận được Công văn số 3976/UBND-TH ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau trong đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV có nội dung sau:

Nội dung ý kiến: Cử tri Nguyễn Thị Dung, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh kiến nghị: Việc cử tri có đất tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh đã được cơ quan chức năng đo đạc chính quy từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cử tri.

Theo nội dung Công văn số 01/PTNMT ngày 06/01/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện trả lời như sau:

Dự án Đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Ninh do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và hợp đồng với đơn vị có chức năng tư vấn thực hiện. Dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn thời gian hoàn thành đến hết ngày 31/12/2022 theo nội dung Công Văn số 2394/UBND-KT ngày 05/9/2022. Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh thực hiện xong. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ đều không đủ điều kiện và đã được chuyển cho đơn vị tư vấn để bổ túc hồ sơ theo quy định. Hiện nay UBND huyện đang chờ đơn vị tư vấn bổ túc và giao nộp lại hồ sơ để thẩm định, xét duyệt lại. Sau khi kết quả xét duyệt đạt và có giấy chứng nhận, UBND huyện sẽ thông báo cho người dân được biết.

Trên đây nội dung trả lời của UBND huyện Lộc Ninh về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 3976/UBND-TH ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bình Phước./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTNMT (B/cáo);
- Lưu./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Phi*